

เตือนภัยมือถือเทียม แพร่รับสายปลอม



แน่ใจได้หรือเปล่าว่า โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดราคาสุดคุ้มที่เพิ่งคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ไปหยกๆ พะยี่ห้อโนเกียหรือที่เครื่อง เป็นของแท้
ยิ่งบอกว่าเป็น N99 รุ่นใหม่ล่าสุด ฟังก์ชันครบ หน้าจอสัมผัส พร้อมปากกาสไตลัส และสามารถใช้ได้ 2 ซิม ในราคาเพียง 5,900 บาท เป็นเครื่องหัวแถมจากนอก ยังไม่มีวางตลาดในไทย คุณเป็นเพียงไม่กี่คนแรกที่เป็นเจ้าของ

ขอโทษด้วย โนเกียไม่เคยผลิต N99 ออกมาจำหน่ายเลยสักเครื่อง

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจตศักดิ์ ผู้จัดการธุรกิจบริการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด บอกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา โนเกียออกสำรวจตลาดและพบว่าโทรศัพท์มือถือปลอม โดยเฉพาะโนเกียมีปริมาณมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมือถือที่ติดแบรนด์โนเกียรุ่นแปลก อย่าง N99, N98+ รวมถึงรุ่นฝาพับที่โนเกียยังไม่เคยทำมาก่อน

นอกเหนือจากของปลอมติดยี่ห้อโนเกียกับโลโก้ **ยังมียี่ห้ออื่นที่ใช้คำใกล้เคียงกับโนเกีย** ที่มองเผินๆ แสบไม่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น NCKIA, NOKLA หรือ NOKAI หรือจะใช้ยี่ห้ออื่นที่แตกต่างเลย แต่รูปสัญลักษณ์ ดีไซน์ เคาးมาจากบล็อกรูปเดียวกัน

โทรศัพท์มือถือโนเกียเทียม เรียกกันสนุกปากว่า **เทียม-ซีรีส์** พบได้มากตามแหล่งขายโทรศัพท์มือถือชั้นนำตามตู้ขายสินค้าขนาดเล็ก หรือร้านขายโทรศัพท์มือถือทั่วไป โดยวางปะปนกับของจริง นอกจากนี้ยังมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่เป็นแหล่งสำคัญ ให้โอนเงินและจัดส่งทางไปรษณีย์



รวมถึงการขายผ่านเว็บบอร์ดสนง์กลางการซื้อขายอื่นๆ

ผู้จัดการธุรกิจโนเกีย เต็มว่า กลุ่มคนที่ซื้อโนเกียปลอมมี 2 แบบ คือ กลุ่มที่ถูกหลอกว่าเป็นของจริง แต่รับมาขายในราคาขายส่ง จึงถูกรวบรวมคดี หรือรุ่นแปลกๆ ที่อ้างว่าเป็นรุ่นใหม่ที่น่าเข้ามา โดยที่ไทยยังไม่มีขาย และกลุ่มที่เต็มใจซื้อทั้งที่รู้ว่าเทียม เพราะราคาถูกแต่ฟังก์ชันครบเหมือนแท้ แถมยังโดนกล่อมด้วยว่า ของปลอมสามารถใช้บริการศูนย์โนเกียได้

ต่อต้านข่าว

โนเกียได้เตรียมแผนรองรับค้ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือปลอมอย่างจริงจัง สำหรับกลุ่มที่ถูกหลอก โดยเปิดเผยเทคนิคเกี่ยวกับการตรวจสอบของแท้ ของเทียม ส่วนกลุ่มที่ตั้งใจซื้อของปลอมเน้นนำเสนอข้อมูลด้านคุณภาพ ความปลอดภัยเป็นหลัก

“การซื้อของปลอมส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ “โนเกีย” ด้วยผู้บริโภคอาจมีประสบการณ์ที่เลวร้ายจากของปลอมที่ใช้ แต่คิดแบรนด์โนเกีย ซึ่งของปลอมมักจะมีคุณภาพต่ำ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้อีกด้วย” ผู้จัดการธุรกิจบริการโนเกีย ตั้งปณิธาน

ฝ่ายนิคมของปลอมเหมือนแท้ แต่ถูกเงินฟังกู้จนครบถ้วน อาจได้ไม่คุ้มเสียจากแบตเตอรี่คุณภาพต่ำที่พร้อมระเบิดได้ทุกเวลา ระบบป้องกันตัวเครื่องคุณภาพแย่ที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วรวมไปถึงรังสีซาร์ (SAR) สัญญาณวิทยุจากมือถือที่แผ่รังสีออกมามากเกินไปกระทบต่อความปลอดภัย

โนเกียแนะนำเคล็ดลับจับมือถือปลอม โดยให้จับสังเกตตามตัวเครื่อง เช่น ไม่ติดสัญลักษณ์โนเกียเป็นรุ่นที่โนเกียไม่เคยประกาศ (หากไม่แน่ใจเช็กได้ที่ www.nokia.co.th หรือสอบถามได้ที่ โนเกียแคร์) ไม่มีสติ๊กเกอร์โอไอแอลแกรมบนแบตเตอรี่ ไม่มีใบรับประกันสินค้า และราคาถูกกว่าร้านโนเกียซื้ออย่างน่าใจหาย

สิ่งที่พบไม่ว่าจะเป็นร้านขายมือถือปลอมที่มากขึ้น รูปแบบมือถือปลอมที่หลากหลายขึ้น และปริมาณคนซื้อของปลอมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างน่าตกใจ นายจิรพัฒน์มองว่า น่าจะมาจากเทคโนโลยีการผลิตมือถือที่ทำได้ง่ายขึ้น โรงงานผลิตในจีนมีมากมาย รวมถึงผลกำไรจากการขายของปลอมที่เรียกได้ว่า กำไรมากกว่าการขายยาเสพติด แต่โทษทางกฎหมายน้อยกว่า

จากนี้ไป โครข่ายของปลอมระวังตัวไว้ โนเกียแยกเขี้ยวแล้ว

สาธิตีย์ ทับพิลา